

## กิตติกรรมประกาศ

ความสำเร็จของการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้รับความกรุณาอย่างดียิ่งจาก ศาสตราจารย์ ดร. ประสงค์ ปราณิตพลกรัง อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้ให้ความกรุณาสละเวลาอันมีค่าให้คำปรึกษา พร้อมทั้งให้คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในทุก ๆ ครั้งที่ผู้วิจัยประสบปัญหา ท่านคอยตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ และมีส่วนร่วมอย่างเต็มกำลังทั้งในส่วนของการพัฒนาผลงานทางวิชาการที่จะไปนำเสนอในงานประชุมวิชาการ และผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการของผู้วิจัยทุกฉบับ ตลอดจนติดตามการทำงานวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น จนกระทั่งถึงวันนี้ นับเป็นระยะเวลาอันยาวนานหลายปี เส้นทางในการวิทยานิพนธ์ บางครั้งไม่่ง่ายที่จะเดินต่อ แต่ท่านก็ยังอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับผู้วิจัยตลอดจนนักศึกษาที่ท่านดูแลทุกคน จนกระทั่งสามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคกันมาได้ ยามใดที่กระผมเกิดความท้อแท้ระหว่างที่กำลังการศึกษา จะได้รับกำลังใจอันมีค่าจากท่านเสมอ ท่านเปรียบเสมือนเป็นดั่งแรงผลักดันที่ทำให้ผู้วิจัยและนักศึกษาทุกคนที่อยู่ในความดูแลของท่าน ได้มีกำลังต่อสู้ต่อไป จนกระทั่งถึงวันนี้ วันที่วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้สำเร็จเป็นรูปเล่ม ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความรัก ความเมตตาจากท่าน ผู้วิจัยจะขอบันทึกประสบการณ์ชีวิตที่ได้มีโอกาสทำวิจัยร่วมกับท่าน และระลึกถึงพระคุณคำสอนที่ได้จากครูท่านนี้ไว้ในใจเสมอและตลอดไป พร้อมกับทั้งจะนำแนวทางในการเป็นครูที่ท่านไม่ได้สอนแต่ท่านทำให้เป็นตัวอย่าง และท่านได้ทำมาตลอดและสม่ำเสมอ ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรณี วัฒนศิริ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ซึ่งได้ให้แนวคิด และข้อแนะนำ จนกระทั่งวิทยานิพนธ์มีความถูกต้องสมบูรณ์ จนกระทั่งสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่สนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการดำเนินการวิจัยในครั้งนี้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์สุวัฒน์ จรรยาพูน ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่ให้คำปรึกษา ติดตามการทำงานวิทยานิพนธ์ให้แก่ผู้วิจัย จนกระทั่งสามารถสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร. อัครเดช วานิชชินชัย ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้วิจัย ที่ได้เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีปทุมแห่งนี้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์วันวิสา ค่วนตระกูลศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัย โลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้คำชี้แจงถึงข้อกำหนดวิธีการ ขั้นตอนในการเรียนการสอนแก่ผู้วิจัย ทำให้ทราบถึงข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ชัดเจนขึ้น

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณาจารย์ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้เชิงวิชาการ ในแต่ละรายวิชาที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเล่าเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้

ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้เชี่ยวชาญทั้ง 17 ท่าน ใน 4 กลุ่มสาขาวิชาที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ผู้วิจัยได้เข้าพบและสัมภาษณ์เชิงลึก ตลอดจนการวินิจฉัยความเหมาะสมและความสอดคล้องของกรอบแนวคิดและตัวชี้วัดในงานวิจัยฉบับนี้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณพี่ น้อง และเพื่อน ๆ ที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันภายในห้อง Room1 ชั้น 12A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกท่าน ที่คอยให้กำลังใจกัน ช่วยเหลือกัน โดยตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ พี่ น้อง เพื่อน ๆ ทุกท่านมีความสำคัญมากในชีวิตของผู้วิจัย และเราจะเป็นพี่ น้อง และเพื่อนกันตลอดไป

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้อุปการะในทุก ๆ กรณี และเป็นกำลังใจให้ด้วยดีเสมอมา ที่ผู้วิจัยไม่สามารถกล่าวถึงได้ครบถ้วนด้วยความซาบซึ้งอย่างจริงใจ ผู้วิจัยขออธิษฐานจิตมอบบูชาแด่คุณพระอานวยพรให้ท่านมีความสุขในทุกสถานภาพ ด้วยความเคารพยิ่ง

สุดท้ายนี้คุณค่าและประโยชน์ใด ๆ อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแต่พ่อแม่ ที่ให้การเลี้ยงดู ให้การศึกษา ญาติพี่น้องที่คอยให้กำลังใจเกื้อกูลผู้วิจัยเสมอมา ตลอดจนมอบแด่คณาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย จนประสบความสำเร็จในการศึกษา ทำให้สามารถผ่านอุปสรรคต่าง ๆ มาได้ด้วยดี ขอกราบขอบพระคุณอีกครั้ง

นายนิธ อูไรพันธ์

พฤษภาคม 2563